

CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

**về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác
bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh**

-* -

CƠ QUAN TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TỈNH HOÀ BÌNH

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 18. ngày: 4.../2.../2016

Chuyển:.....

Sau 03 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 13/5/2013 của Tỉnh ủy Hòa Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông được kiềm chế, có xu hướng giảm qua các năm, đặc biệt năm 2015 được đánh dấu mốc là năm thứ 6 liên tục giảm tai nạn giao thông; giao thông đường thủy nội địa nhiều năm liên không xảy ra tai nạn.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm trật tự, an toàn giao thông còn diễn ra phức tạp, khó lường; tai nạn giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt là nhiều vụ tai nạn giao thông làm chết và bị thương nhiều người, gây thiệt hại lớn về tài sản, tạo bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và an toàn của người dân. Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của người tham gia giao thông chưa cao; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chưa đồng bộ với sự gia tăng phương tiện giao thông; một số cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chưa quan tâm đúng mức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn giao thông còn hạn chế; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa chặt chẽ.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

1. Các Ban cán sự Đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc

giao thông đến toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh. Hằng năm tổ chức đánh giá, kiểm điểm, rút kinh nghiệm để phát huy những mặt tích cực và khắc phục những hạn chế, bất cập.

2. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời đổi mới, lựa chọn hình thức và nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông phù hợp theo từng nhóm đối tượng để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hiểu, nhận thức rõ hiểm họa tai nạn giao thông, mỗi người khi tham gia giao thông thấy rõ trách nhiệm và tự giác chấp hành pháp luật về giao thông. Biêu dương gương người tốt, việc tốt, đi đôi với phê phán, lên án các hành vi cố ý vi phạm, coi thường kỷ cương, pháp luật trật tự, an toàn giao thông. Đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào sinh hoạt định kỳ của các chi bộ Đảng và các đoàn thể quần chúng. Coi việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là một trong các tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và hội viên.

3. Tập trung các nguồn lực để đầu tư thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải đã được phê duyệt; chú trọng xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn. Nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, tập trung các tuyến giao thông huyết mạch; ưu tiên phát triển các dự án trọng điểm, các nút giao thông có lưu lượng phương tiện tăng cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; vận dụng cơ chế, chính sách thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn trong nước, quốc tế đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; tổ chức điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các điểm đầu nối đường nhánh vào hệ thống quốc lộ phù hợp với quy định, đảm bảo an toàn giao thông để tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động kinh doanh được thuận lợi nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đầu tư, nâng cấp dây chuyền, thiết bị nhằm nâng cao chất lượng đăng ký, đăng kiểm và quản lý phương tiện giao thông

4. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn giao thông. rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông phù hợp với tình hình mới. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; quy định rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền và cá nhân người đứng đầu về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trật tự, an toàn giao thông và nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức can thiệp vào việc xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng chức năng. Tăng cường quản lý, siết chặt hoạt động vận tải, đảm bảo hợp lý, khoa học đưa hoạt động vận tải đi vào nề nếp; đồng thời ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý hoạt động kinh doanh vận tải.

Nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp và đơn vị chức năng về quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, quản lý lòng đường, hè phố và an toàn giao thông cầu, đường. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các hành vi xâm hại kết cấu hạ tầng giao thông, cản trở giao

thông. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo, các trung tâm sát hạch trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác điều tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông, tình trạng xe chờ hàng quá khổ, quá tải trọng, xe vi phạm kích thước thùng hàng, xe quá niên hạn sử dụng hoạt động trên địa bàn theo phạm vi quản lý của ngành, địa phương, đơn vị mình; có giải pháp khuyến khích các tổ chức, cá nhân, người dân tham gia giám sát, phát hiện, thông tin, tố giác các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

5. Kiện toàn, nâng cao năng lực các cơ quan quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn giao thông từ các cấp, nhất là lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông. Có cơ chế ưu tiên về biên chế, trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, nghiệp vụ và chế độ, chính sách phù hợp cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tăng cường quán triệt về ý thức trách nhiệm thực thi công vụ, học tập, trau dồi về nghiệp vụ chuyên môn; kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh những cán bộ, chiến sĩ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, có thái độ, tác phong và hành vi không chuẩn mực trong quá trình thi hành nhiệm vụ và ký cam kết không những nhiều, tiêu cực trong toàn lực lượng tham gia công tác; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực của lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

6. Giao Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, định kỳ hằng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện.

7. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy căn cứ Chỉ thị này chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Chỉ thị này được phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư,
- Văn phòng TW Đảng,
- Ban Cán sự Đảng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc,
- Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT,
- Ban Cán sự Đảng Bộ Công an,
- Các Đ/c Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Các Đảng bộ trực thuộc,
- Các sở, ban, ngành tỉnh,
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy (M.H).

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Bùi Văn Tỉnh